



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๕๖๒

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทิมพะนิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.พร้อมจับมือ สสน. พัฒนา ระบบคลองให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่	matichon mgronline innews facebook.com/ matichon online facebook.com/innews facebook.com/ prbangkok	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหารือความร่วมมือกับ ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการและผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.ว่า จากการหารือมี ๓ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลที่สถาบันฯ กทม.จะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไร (๒) การกำหนดโครงการต้นแบบที่จะดำเนินการร่วมกัน และ (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำในภาคกลางของประเทศไทย ก่อนที่จะมีน้ำเหนือและมีปริมาณฝนมากขึ้นในเดือน ก.ย.๖๕ พร้อมชมระบบการทำน้ำใสในคลองเป็นหลักการง่าย ๆ ที่ใช้อธิบายใส่กันคลอง ซึ่งคลองในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีการทำกำแพงเป็นคอนกรีตแล้ว หากดูตลิ่งเพื่อทำให้น้ำใสจะทำให้กำแพงทรุดตัวลง แต่วิธีนี้จะสามารถช่วยได้และเหมาะกับกรุงเทพฯ มากกว่า</p> <p>- ดร.รอยลฯ ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยและ สสน.ก็มีข้อมูลกว่า ๕๐ หน่วยงาน ซึ่งข้อมูลถือเป็นพลังอย่างหนึ่ง หากสามารถนำมาทำเป็นโมเดลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนและน้ำท่วมได้ จะทำให้สามารถเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำได้ดี รวมถึง สสน.ยังมีผู้เชี่ยวชาญและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดี องค์กรความรู้ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ ซึ่งแนวคิดหลายอย่างตรงกับ กทม. การร่วมมือกันระหว่างทั้งสองหน่วยงานจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือหาแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย และเตรียมความพร้อมก่อนได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนตกที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนตกที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๒	กทม.ร่วมมือกรมชลฯ ผันน้ำออกฝักระวัง ๗-๑๐ ก.ย.นี้ น้ำเหนือปะทะน้ำหนุน	ข่าวสด matichon js๑๐๐ prachachat mgronline dailynews ๗๗kaoded innews twitter.com/ MatichonOnline twitter.com/prbangkok	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ภาพรวมสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้ จากการรายงานสถานการณ์น้ำฝน น้ำเหนือ น้ำหนุน ยังไม่น่าเป็นห่วง ส่วนที่ฝักระวังคือ น้ำฝั่งตะวันออก ขณะนี้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่ถึงระดับวิกฤต สามารถรับปริมาณน้ำได้ถึง ๒,๘๐๐ ลบ.ม./วินาที แต่จะมีน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไหลมาสมทบ กรมชลประทานผันน้ำส่วนใหญ่มาที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกน้ำค่อนข้างเต็ม ซึ่งอาจทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มถึง ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที แต่ยังสามารถควบคุมได้</p> <p>- กทม. พร้อมรับมือทุกด้าน โดยประสานงานกับกรมชลประทานอย่าง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานฝักระวังสถานการณ์น้ำฝน น้ำเหนือ น้ำหนุนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานฝักระวังสถานการณ์น้ำเหนือปะทะน้ำหนุนระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ก.ย.๖๕</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ใกล้ขีด มีการกั้นกระสอบทรายตามแนวและจุดพินหลอ คาคระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ก.ย.๖๕ จะมีน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไหลลงมา แนวป้องกันเขื่อนทุกจุดมีผู้รับผิดชอบดูแล มีการพร่องน้ำในคลอง เพื่อเตรียมรับมือ ขณะนี้สถานการณ์น้ำทางด้านตะวันออกเริ่มดีขึ้น มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเพื่อให้ น้ำออกมาที่พระโขนงได้ดีขึ้น ที่เป็นห่วงคือ ปริมาณน้ำฝนทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งพื้นที่ร้อยละ ๙๘ ของกรุงเทพฯ ไม่มีน้ำท่วมขังถือว่าปฏิบัติการได้ตรงตามแผน		
๓	กทม. เตรียมพื้นที่ลานคนเมือง รับการชุมนุมที่ทำตามกติกา	แนวหน้า matichon thairath mcot komchadluek thebangkokinsight workpointtoday thereporters topnews bangkokbiznews ๗๗kaoded innnews mgronline kaosod thaipost ch๓plus thestandard twitter.com/TNAMCOT twitter.com/Skyboyz๑๕ twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวกรณีการประชุมที่ลานคนเมืองว่า จากการติดตามการประชุมของคณะหลอมรวมประชาชน นำโดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายนิติธร ล้ำเหลือ หรือทนายนกเขา จัดกิจกรรมชุมนุมที่ลานคนเมือง กทม.ยังไม่พบรายงานสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน การชุมนุมกำหนดจุดคัดกรองตามมาตรฐานการประชุม ไม่พบกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม กทม.มีหน้าที่เตรียมพื้นที่การประชุม จัดรถสุขาให้ตามที่ขอมาเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ไม่อนุญาตให้ผู้ชุมนุมค้างคืน เพราะรอบบริเวณยังมีผู้มาออกกำลังกาย มีวัด มีร้านค้า มีโรงเรียน และมีการสัญจรของประชาชน เกรงจะสร้างความไม่สะดวกแก่ประชาชนโดยรวม หากมีผู้ร่วมชุมนุมเกินจำนวนที่กำหนดที่รับได้ ๑,๐๐๐ คน ลงมาบนถนน หรือมีการเคลื่อนย้าย กทม.จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งตำรวจพร้อมรับมืออยู่แล้ว กทม.มีหน้าที่เตรียมพื้นที่ชุมนุมสาธารณะ หากเหตุการณ์มีการเคลื่อนลงบนถนนเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของ กทม.	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมพื้นที่รับการชุมนุมของกลุ่มที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเตรียมพื้นที่รับการชุมนุมของกลุ่มที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม รวมทั้งติดตามสถานการณ์การประชุมอย่างต่อเนื่อง
๔	ผว.กทม. สั่งทำแผนเผชิญเหตุ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ กรณีผู้โดยสารตกบันไดเลื่อน	ไทยรัฐ เดลินิวส์ siamrath innnews kaosod dailynews thaipost thairath naewna thestandard mcot mgronline thairath thaipbs	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารจำนวนมาก ลื่นพลัดตกบันไดเลื่อนรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สถานีสุรศักดิ์ จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๒๗ รายว่า สำนักงานการจราจรและขนส่ง (สจส.) รายงานข้อมูลหลังจากนักเรียนจำนวนมากเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนจัดขึ้น ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยใช้บันไดเลื่อนเข้าสู่ตัวสถานี แต่ช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกหนัก ทำให้ผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการในสถานีสุรศักดิ์จำนวนมาก ส่งผลให้ผู้โดยสารเสียหลักสะดุดล้มบริเวณด้านบนบันไดเลื่อน ทำให้ผู้โดยสารที่กำลังขึ้นบันไดเลื่อน	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุประชาชน ลื่นล้มบนบันไดเลื่อนบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสุรศักดิ์	- สำนักงานการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับ บมจ.ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเกิด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	BTS	facebook.com/ThaiNews twitter.com/naewna twitter.com/siamrath twitter.com/ThaiPBS twitter.com/amarintv twitter.com/Matichon Online	มาออกกันเสียหลักล้มทับกัน ทำให้ได้รับบาดเจ็บ - ดังนั้น จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะบันไดเลื่อนก็เป็น การคมนาคมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า มีผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน โดยได้มอบหมายให้ สจส.นัดหมายบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บีทีเอสซี มาหาหรือสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา ติดตาม มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงจัดทำมาตรการ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุในอนาคต พร้อมทั้งแผนเผชิญเหตุ		อุบัติเหตุประชาชนลื่นล้ม บนบันไดเลื่อนบริเวณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สุรศักดิ์ รวมถึงการพิจารณา แนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหากรณีมีผู้มาใช้บริการ ที่สถานีรถไฟฟ้าจำนวนมาก
๕	กทม.เตรียม ประสาน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบ ตึกแถวเอียง บริเวณ ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ เขตพระโขนง	ข่าวสด siamrath thaipost dailynews thairath naewna thestandard mcot mgronline thaipbs siamrath mgronline newtv newsolive sanook innews ๗๗kaoded facebook.com/ ThaiNews twitter.com/siamrath twitter.com/ThaiPBS twitter.com/amarintv twitter.com/ thaich๘news	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. กรณีตึกแถวริมถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ พื้นที่เขตพระโขนง มี สภาพเอียงว่า ได้มอบหมาย ร.ศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล ผว.กทม. ตรวจสอบ โดยสำนักงานเขตพระโขนงและสำนักงานโยธา (สนย.) ได้รับรายงาน ตึกแถว ดังกล่าวก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ และเกิดเอียงมาประมาณ ๑๕ ปี จาก ภายนอกแล้วตึกไม่มีรอยร้าว คาดจะเกี่ยวกับฐานราก จึงให้ สนย.ตรวจสอบ และประเมินพร้อมประสานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ (วสท.) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และหากพบ กรณีเช่นนี้สามารถแจ้งได้ที่ระบบ Traffy Fondou - น.ส.วรุณลักษณ์ พลหาญ ผอ.เขตพระโขนง กล่าวว่า จากการตรวจสอบ พบว่า อาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็นตึกแถว ๔ ชั้น ๑๕ ห้อง เพื่อการพาณิชย์ ได้รับ อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ผู้พักอาศัยบริเวณตึกแถวดังกล่าวระบุตึกมีความเอียง มาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยในปี ๒๕๕๙ โครงการ ทรุ ดิจิทัล พาร์ค เข้าสำรวจ เพื่อเก็บข้อมูล พบการเอียงของอาคาร จึงได้ออกแบบโครงสร้างผนังกันดิน D-Wall เพื่อป้องกันผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารตึกแถว ต่อมาปี ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพระโขนงได้ประชุมร่วมกับโครงการฯ โดยเชิญ วสท.เข้าตรวจสอบ แล้วมีความเห็นว่าอาคารชำรุด โครงการฯ จึงเสนอให้ซ่อม แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตได้แนะนำให้เจ้าของและผู้พักอาศัยในตึกแถว ดังกล่าวจัดหาที่พักอาศัยแห่งใหม่เพื่อความปลอดภัย ตลอดจนเร่งจัดทำ แผนสำรวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเก่าในพื้นที่ โดยจะ เริ่มตรวจสอบในวันที่ ๑ ก.ย.๖๕	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือเร่ง ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร ริมถนนสุขุมวิทปากซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ และอาคาร เก่าในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานโยธา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือกับ วสท.ตรวจสอบความปลอดภัย ของอาคารบริเวณซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ เขตพระโขนงและ การตรวจสอบความปลอดภัย อาคารเก่าในกรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖	ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมชมงาน CP บางกอก วิทยา	siamrath matichon dailynews thaipost innews prachachat mgronline brandbuffet banmuang isranews twitter.com/prachachat	- นายซัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ร่วมกิจกรรมเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางกอกวิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จาก ๑๒ เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ กลุ่มทรู พร้อมเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้แนวคิด “CP บางกอกวิทยา” ด้วยการเปิดบ้านทรู ดิจิทัลพาร์ค เปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลคนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ผ่านการลงมือทำจริงที่สนุกและเข้าใจง่าย เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการพัฒนา “คน” ด้วยการส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยที่ถือเป็นอนาคตของประเทศ ตลอดจนได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง อาทิ ฝึกเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ตั้งแต่ระดับที่เข้าใจง่ายในกลุ่มเด็กอนุบาล ไปจนถึงระดับเชิงลึกในชั้นมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสคนรุ่นใหม่ได้ร่วมสร้างระบบนิเวศวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างประสบการณ์โลกเสมือนจริง	<u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางกอกวิทยา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้สนใจและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างยั่งยืน	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมชมกิจกรรมเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางกอกวิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จาก ๑๒ เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ
๗	กทม.ติดตาม การก่อสร้าง สวนชุมชน พื้นที่ว่าง ข้างโรงเกลือ แหลมทอง เขตคลองสาน	ข่าวสด matichon mgronline innews facebook.com/ innews facebook.com/ Matichon Online	- นายจกกพันธุ์ ผิวงาม รพว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างสวนชุมชน (สวนसानธารณะ) บริเวณพื้นที่ว่างข้างโรงเกลือแหลมทอง ซอยสมเด็จพระยา เขตคลองสานว่า จากการที่ กทม.มีแผนการปรับปรุงที่ดินรกร้างริมน้ำข้างโกดังโรงเกลือคู่พื้นที่สวนसानธารณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอการพัฒนาจากชาวบ้านและบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสานที่ กทม. มอบหมายให้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) จัดทำไว้ในปี ๒๕๕๘ จากนั้นในปี ๒๕๖๓ กทม. ร่วมกับ WE PARK และกลุ่มยังธ เป็นองค์กรหลักในการริเริ่มและหารือกับเอกชนเจ้าของที่ดินเพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อการสาธารณะ ๑๒ ปี และจัดกระบวนการออกแบบปรับปรุงร่วมกับชาวบ้าน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สนับสนุน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กริมน้ำขนาด ๒ ไร่ ๑ งาน ของย่านกะดีจีน-คลองสาน และได้ปรับปรุงตามแนวข้อเสนอไปประมาณ ๑ ใน ๓ เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้งานได้เต็มรูปแบบต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนก่อสร้างสวนชุมชนสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการก่อสร้างสวนชุมชนสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๘	กำหนดเตรียม จัดเทศกาล "Diwali Festival ๒๐๒๒" ส่งเสริมย่าน และการ ท่องเที่ยวไทย ๒๑-๒๓ ต.ค.นี้ ที่พารุรัต	innews thainews mgronline facebook.com/ prbangkok	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพ.กทม. กล่าวหลังประชุมแนวทางการร่วมมือ จัดเทศกาล Deepawali และการส่งเสริมย่านพารุรัตเป็น The Little India ว่า กทม. ร่วมมือกับสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุน คนไทยเชื้อสายอินเดียทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและคนไทยในประเทศให้มา รู้จักวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายอินเดีย รวมถึงการสนับสนุนนักท่องเที่ยว ชาวอินเดีย เนื่องจากประเทศไทยมีการจัดเทศกาลยิ่งใหญ่ เช่น ตรุษจีน คริสต์มาส สงกรานต์ แต่ยังไม่เคยจัดงานเทศกาลเกี่ยวกับคนไทยเชื้อสาย อินเดียและวัฒนธรรมอินเดีย โดยจะจัดเทศกาลคล้าย "ตรุษแขก" ให้เป็นที่ รู้จักในกรุงเทพฯ เป็นการสร้างย่านของคนไทยเชื้อสายอินเดียซึ่งมีอยู่แล้ว คือ The Little India ที่ถนนพารุรัตให้เป็นที่รู้จักและเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ก ที่คนมาท่องเที่ยวประเทศไทยต้องมาเยี่ยมชมเหมือนโซนอาหารที่เยาวราช ซึ่งจะจัดงาน Deepawali ขึ้นในวันที่ ๒๑-๒๓ ต.ค.นี้ เป็นงานใหญ่ที่กระตุ้น ให้ย่านพารุรัตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และยังเป็นโอกาสเฉลิมฉลอง ความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง ไทย-อินเดีย	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือจัด กิจกรรมส่งเสริมย่านการ ท่องเที่ยว ตั้งเป้าหมายสนับสนุน คนไทยเชื้อสายอินเดียที่อยู่ ในประเทศไทยและคนไทย ในประเทศให้มารู้จักวัฒนธรรม ของคนไทยเชื้อสายอินเดีย รวมถึงการสนับสนุน นักท่องเที่ยวชาวอินเดียให้มา ท่องเที่ยว	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือกับ สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย จัดเทศกาล Deepawali และ การส่งเสริมย่านพารุรัตเป็น The Little India เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์